

**QUỲNH PHỤ**

# Sức hút đầu tư

*Là huyện thuần nông song Quỳnh Phụ lại có lợi thế của nông thôn thương với tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Đây là yếu tố thuận lợi để Quỳnh Phụ thu hút các doanh nghiệp đầu tư.*



Sản xuất chè thảo dược tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Không chỉ là địa danh nổi tiếng với truyền thống văn hiến, văn hóa, Quỳnh Phụ còn có hệ thống đường giao thông với 11km quốc lộ 10 chạy qua, trên 5km đường Thái Hà nối Quỳnh Phụ với đường vành đai biển và khu kinh tế biển Thái Bình - Hải Phòng. Cùng với đó, hai tuyến tỉnh lộ 396B và 455 đã được nâng cấp. Hệ thống giao thông nội huyện đã và đang được nâng cấp, làm mới với 58/89km đường tiêu chuẩn cấp 4 đồng bằng. Hệ thống đường thôn, xã,

đường nội đồng với 31/36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện có khu công nghiệp An Bài với diện tích 214ha, 5 cụm công nghiệp với diện tích 234ha. Tất cả các khu, cụm công nghiệp đều nằm bên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ nên thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Với những lợi thế ấy, những năm qua Quỳnh Phụ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là những người con quê hương thành đạt trên khắp



Sản xuất khung xe đạp tại Công ty TNHH SALLWAY (cụm công nghiệp Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ).

mọi miền Tổ quốc, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long đưa dây chuyền may công nghiệp về đầu tư và đào tạo nông dân trở thành công nhân với tác phong công nghiệp. Đến nay Công ty có 2 xí nghiệp trên địa bàn huyện, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và gần 2.000 lao động vệ tinh. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng đầu tư sản xuất, kinh doanh cây dược liệu tại xã Quỳnh Hoa, đến nay đã phát triển diện tích trồng cây dược liệu từ 10ha lên hơn 20ha và mở rộng diện tích trồng trong các hộ dân được trên 10ha.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, Quỳnh Phụ chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế thông thoáng đối với doanh nghiệp. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng được quan tâm và tiến hành nhanh gọn. Huyện cũng chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, đào tạo nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ tay nghề. Cùng với đó là các hoạt động y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào huyện vẫn chưa nhiều. Do đó, việc tổ chức thu hút, vận động, định hướng để các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được huyện quan tâm, nỗ lực thực hiện đạt hiệu quả cao nhằm tạo một môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp.

**Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ**



Trong công nghiệp và xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV với mục tiêu tăng trưởng 10,23%, huyện chủ trương tăng cường xúc tiến đầu tư thu hút các dự án vào các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế của tỉnh; cam kết tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh nhất, tốt nhất để bàn giao cho doanh nghiệp đầu tư; giảm các thủ tục hành chính để doanh nghiệp sớm triển khai dự án; giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

**Ông Hà Quang Phụng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Hà Nội**



Chúng tôi chủ trương đầu tư về Quỳnh Phụ với mục tiêu duy trì nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, đẩy mạnh phát triển thủy sản và trồng cây dược liệu. Dự án có diện tích 48ha, dự kiến tổng kinh phí đầu tư từ 270 - 300 tỷ đồng. Vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là lực lượng lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa với cơ chế, chính sách thông thoáng giúp doanh nghiệp triển khai dự án đạt hiệu quả cao.

**Ông Lê Ngọc Huệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng**



Từ năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng đã thuê vùng đất bãi ven sông, cấy lúa kém hiệu quả của hơn 100 hộ nông dân xã Quỳnh Hoa để trồng một số cây dược liệu như đinh lăng, cà gai leo, chùm ngây, thía canh... Khi doanh nghiệp vào đầu tư, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy và sớm đi vào hoạt động hiệu quả. Giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 80 - 120 triệu đồng/ha. Công ty đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động, doanh thu mỗi năm đạt hàng chục tỷ đồng.

**Ông Nguyễn Quang Tiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Thành UDIC**



Nhìn chung, khi đầu tư về Quỳnh Phụ doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và được tạo điều kiện tốt nhất trong việc bàn giao mặt bằng thi công, tiến hành các thủ tục hành chính. Vì vậy, từ năm 2009 đến nay năm nào Công ty cũng đầu tư từ 20 - 30 tỷ đồng. Trong hai năm 2017 và 2018 Công ty đầu tư trên 50 tỷ đồng xây dựng các công trình đường giao thông trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

**Bà Vũ Thị Thà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long**



Chúng tôi luôn hướng về cội nguồn và đồng hành cùng quê hương. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của chính quyền các cấp huyện Quỳnh Phụ để yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng địa phương phát triển bền vững.

**MAI THƯ - TRINH CƯỜNG - KHẮC DUẤN**

**VŨ CHÍNH**

# Hiệu quả bước đầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp



Nghề trồng hoa mang lại thu nhập cao cho người dân.

Những năm gần đây, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã chuyển đổi thành công một số diện tích đất trồng lúa cho năng suất thấp sang trồng các loại cây có năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao. Đây có thể xem là hiệu quả bước đầu của việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Ngay khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã đã xác định xây dựng NTM sẽ thành công và bền vững hơn khi thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó mục tiêu chính là hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân được nâng lên; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ... Vì vậy, xã

đã tổ chức thực hiện đề án gắn với chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng tâm, tập trung phát triển bền vững các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh theo hướng mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng NTM và đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện canh tác của từng khu vực, xã thôn để phát triển và mở rộng các mô hình kinh tế. Việc điều chỉnh quy hoạch tập trung vào các vùng chuyển đổi sản xuất. Cùng với điều chỉnh quy hoạch, xã tổ chức họp triển khai đề án và kế hoạch thực hiện tới toàn thể nhân dân, tuyên truyền để nhân dân hiểu, nắm rõ

từng vùng chuyển đổi từ đó cùng với xã thực hiện công tác dẫn dắt đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất, thực hiện các bước tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, hội viên chủ động theo quy hoạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên lượng hàng hóa ngày càng tăng, chất lượng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường, tăng thu nhập cho người dân.

Có thể khẳng định, nhiều mô hình kinh tế ở Vũ Chính đã và đang phát huy hiệu quả đất đai và nguồn vốn, có sự liên kết bao tiêu sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc có đầu ra ổn định. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực cũng dần được hình thành, sản xuất theo quy hoạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng hóa ngày càng tăng, chất lượng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường, tăng thu nhập cho người dân.

**MINH NGUYỆT**

hơn 9,2ha, nghề trồng hoa đã mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Tiêu biểu là gia đình các ông Nguyễn Công Thắng, Vũ Đức Tông, Vũ Đức Song, Phan Trung Anh... có thu nhập từ 300 - 700 triệu đồng/năm từ trồng hoa. Ông Vũ Đức Song chia sẻ: Trồng hoa tuy vất vả quanh năm nhưng lợi nhuận khá cao so với trồng các loại cây khác. Do đó gia đình tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa từ 1 sào lên 7 sào. Cùng với đó, nhiều gia đình đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển từ cấy lúa sang trồng rau màu, các loại dưa cho thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/ha/năm. Tiêu biểu như mô hình sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thủy canh của gia đình anh Nguyễn Công Tuyển, thôn Lạc Chính. Trên diện tích hơn 1ha, các loại rau do gia đình anh trồng không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng các loại phân xanh, phân chuồng nên được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn với thương hiệu rau xanh Vạn Xuân. Mô hình đã tạo việc làm cho hơn 10 lao động đồng thời mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Tuyển hơn 300 triệu đồng/năm.

Một trong những vùng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao là vùng chuyên canh trồng hoa với hơn 200 hộ tham gia. Ông Phan Văn Báo, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Để tạo điều kiện cho các hộ dân, hàng năm chính quyền địa phương đều có cơ chế, chính sách hỗ trợ như tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đồng thời mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cho người dân. Với diện tích

**TIỀN HẢI**

# Giảm ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt

*Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, Tiền Hải còn chú trọng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt.*

chuyển biến nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác BVMT. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Công tác thu gom rác thải được địa phương triển khai hiệu quả từ nhiều năm nay. Hàng năm, UBND xã đều triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải và thống nhất mức phí thu gom rác thải sinh hoạt của người dân, xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch nông thôn mới và thành lập tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Nhiều địa phương đã đầu tư xe ô tô tải, xe điện để vận chuyển rác về khu tập kết. Từ năm 2014 đến nay, với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và bằng nguồn vốn xã hội hóa, 26/35 xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với chôn lấp, cơ bản đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt phát sinh, tiết kiệm được quỹ đất chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước.

Về xã nông thôn mới Nam Cường, ai cũng ấn tượng trước sự đổi thay của làng quê nơi đây qua các công trình phục lợi kháng trang, những con đường mới thông thoáng, các khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực BVMT gắn với từng nội dung cụ thể của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", từ đó làm

rác thải cơ bản được xử lý triệt để, tình trạng ô nhiễm môi trường giảm hẳn do rác thu đến đâu đốt hết đến đó. Theo bà Nguyễn Thị Hà, thôn Đức Cường, người dân coi trọng phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhưng việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được xác định là trách nhiệm của mỗi người. Bởi vậy, ý thức của người dân được nâng lên, rác thải sinh hoạt được để đúng giờ, đúng nơi quy định... Với những hiệu quả mà công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt mang lại, năm 2018, Tiền Hải tiếp tục đăng ký, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư lò đốt rác tại 6 xã nhằm xử lý triệt để nguồn rác thải ngay tại cơ sở.

**ĐỨC DỪNG**



Phân loại rác trước khi đưa vào lò đốt.